

ความเคลื่อนไหวองค์กร 31

15 กุมภาพันธ์ 2550

โบตรีำพัน

ยังคงจำอาสาสมัครพัฒนาชุมชนได้หรือเปล่า?

พวกเขาเป็นกลุ่มคนจากชุมชน ซึ่งได้ร่วมในการอบรมวิชาชีพกับเอ็นเอทีอาร์เมื่อเดือนเมษายนถึงกันยายนที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้มุ่งในเรื่องการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการบริการชุมชน พวกเขามาจาก 8 หมู่บ้านและพื้นฐานที่แตกต่างกัน โปรแกรมการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเนื่องจากมันได้เน้นเรื่องการสร้างความสามารถรอบตัว ทักษะที่จะใช้ในชีวิตรจริง โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะนำผู้เข้าร่วมอบรมไปในทิศทางใดที่เฉพาะเจาะจง



ดังนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมไปสี่เดือน เกิดอะไรขึ้นบ้างกับอาสาสมัครพัฒนาชุมชน? พวกเขาได้กลายเป็นคาราที่โด่งดังไปทั่วโลก? หรือพวกเขากำลังผอมแห้งอยู่ที่ไหนสักแห่ง?

จากจำนวนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 22 คน 16 คนได้ทำงานเต็มเวลาหรือพาร์ทไทม์ในการท่องเที่ยวหรือพัฒนาชุมชน งานเหล่านี้มีทั้งการทำที่บ้านกระซัง เริ่มโครงการใหม่ในเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน บริหารจัดการศูนย์ชุมชน และการนำเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อาสาสมัครพัฒนาชุมชนคนอื่นได้มีส่วนร่วมในการโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ซึ่งมีทั้งเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ไร่ การจัดการขยะ และศูนย์ข้อมูลกระบูนรี

ผมหวังว่าเอกสารที่ใช้ในการอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ซึ่งเรามีในขณะนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยชุมชนอื่น ในพื้นที่ซึ่งการท่องเที่ยวดูเหมือนจะอยู่สุดสายตา แต่ก็ยังคงมีโอกาสเล็กน้อยสำหรับชุมชนในการจัดการกับศักยภาพที่มี



บอกเล่าจากแนวหน้า - วันเด็ก

ในวันที่ 14 มกราคม เราชาวเอ็นเอทีอาร์ได้ไปร่วมงานฉลองวันเด็กถึงสี่งานด้วยกัน ซึ่งมีเด็กๆ รวมกันกว่า 400 คน ที่ทุ่งคาบและบ้านทะเลนอก เราได้สนับสนุนของขวัญแก่เด็กๆ ที่ทำแป๊ะไย้เราได้สนับสนุนไอศกรีม และที่หาดประพาสเราได้ร่วมในกิจกรรมเพื่อการศึกษาทั้งวัน ที่บริเวณป่าโกงกางและชายหาด นอกเหนือไปจากผลที่ได้รับโดยตรงแล้ว การร่วมงานกับเด็กๆ เป็นหนทาง

สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชน รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ



วันเด็กคืออะไร? นอกเหนือไปจากวันพิเศษสำหรับพ่อและแม่ เมืองไทยยังมีวัน

สำหรับเด็ก วันที่เด็กๆ เล่นเกมและแสดง หลังจากนั้นก็มีของรางวัลให้แก่พวกเขา ระหว่างสามปีที่ผมอยู่ที่นี้ ผมได้เห็นหลายๆ สิ่ง ทั้งจากการแข่งขันกินเร็ว การวิ่งกระสอบ ไปจนถึงการประกวดการแต่งกาย ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงหนุ่มๆ ชาวประมงที่ทุ่งคาบที่มาเดินในชุดครีครูป — พิสูจน์ด้วยตาคุณเอง

มีเวลาบ้างหรือไม่ — มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

โครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเราเป็นแนวคิดใหม่ และบ่อยครั้งที่แนวคิดใหม่ได้เผยแพร่ออกไปโดยช่องทางที่ไม่ธรรมดา เพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่แนวโน้มความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในการท่องเที่ยว เราได้ใช้วิธีการใหม่ในการเข้าถึงภายนอก ทั้งโดยผ่าน MySpace, Facebook, และ Tribe และพร้อมหาเพื่อน (โปรดร่วมกับเรา) ดังนั้นถ้าคุณเคยเข้าไปเขียนเรื่องราวในฟอรัมการท่องเที่ยว ช่วยกรุณาเอ่ยถึงเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น ณ [Andaman Discoveries](#)

โปรแกรม

ศูนย์ชุมชนและการท่องเที่ยวบ้านทะเลนอก — การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้น

เรายินดีต้อนรับ izza หนึ่งในอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้จัดการคนใหม่ของศูนย์ชุมชนและการท่องเที่ยว izza มีวิสัยทัศน์ที่แจ่มชัดสำหรับศูนย์ชุมชน — และจะทำการพัฒนามันไปสู่ศูนย์ข้อมูลและการศึกษา ซึ่งจะรวมไปถึงชั้นเรียนภาคค่ำสำหรับผู้ใหญ่เพื่อการศึกษาออกโรงเรียนในชั้นประถมหก และยังมีการจัดแสดงบอร์ดกิจกรรมของชาวชุมชน ซึ่งมีทั้งกลุ่มสบู กลุ่มบาติก และการท่องเที่ยว

izza ได้เริ่มต้นทำงานอย่างจริงจัง ทั้งยังเป็นเจ้าภาพในการจัดพูดคุยเพื่ออบรมเทคนิคสำหรับบ้านพักโฮมสเตย์ และนำเสนองานการท่องเที่ยวในที่ประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เข้าร่วมอื่นๆ นอกเหนือไปจากนี้กลุ่มสบูก็ยังคงส่งกลิ่นหอม ณ ศูนย์ฯ อยู่เช่นเดิม

ในเดือนนี้เราได้บอกลาพนักงานสองคน — กาญจน์ ผู้จัดการศูนย์ฯ และ สำหรอ ผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากเด็กๆ ที่ศูนย์ฯ ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียน และกาญจน์ผู้กำลังตั้งครรรภ์ได้ตัดสินใจลาจนกว่าจะคลอด

ภาษาอังกฤษ — แล้วก็ได้ดี



ในชั้นเรียนเมื่อไม่นานมานี้ เราได้พบกับสิ่งท้าทายในการสอนแก่ผู้ที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ แต่เราได้มีการปรับเปลี่ยนในโปรแกรมการสอนของเรา โดยเน้นในบทสนทนามากขึ้น ที่ทุ่งคาบการเรียนได้มีความก้าวหน้าไปได้ดีด้วยการเล่นเกมบทละครกับผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 50 ปี ในขณะที่เดียวกันที่โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม เราได้ร่วมในการสอนชมรมมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

เว็บไซต์

แวะเยี่ยมชมสองรูปแบบใหม่ของเอ็นเอทีอาร์เว็บไซต์ในเดือนนี้ ซึ่งได้เพิ่มลิงค์ไปยัง [ศูนย์ข้อมูลคุระบุรี](#) แล้ว หลังจากนั้นก็คลิกไปยัง [Partners](#) ซึ่งได้แสดงเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเราในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากต่อ โรดริคลับเกาะสมุย ผู้ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีกับเราในช่วงสองปีที่ผ่านมาและได้ช่วยเหลือในโครงการอันมากมายที่ชุมชนเกาะพะรตอง

หัตถกรรมสีนามิ

ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก ต่อผู้ที่ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา ซึ่งมันได้ช่วยเป็นกำลังใจต่อกลุ่มเป็นอย่างมาก ใครก็ตามที่กล่าวว่าการตลาดจะตกต่ำเมื่อเทศกาลสิ้นสุด คงจะไม่ได้อยู่ในธุรกิจกลุ่มสบู่บ้านทะเลนอก



กลุ่มหัตถกรรมได้เปลี่ยนทิศทางไปยังเรือมอแกนอย่างไม่คาดหมาย กับยอดขายกว่า 20,000 บาท หนึ่งในลูกค้าประจำของเรา *อสิมิสปา* ได้สั่งสบู่รูปแบบเฉพาะ และเราก็ตอบอย่างขยัน ในการสนองตอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่พร้อมทั้งคุณภาพและความเป็นหนึ่ง

เข้าเยี่ยมชม [handicrafts website](#) ใหม่ของเราเมื่อคุณมีเวลา เรายังมีราคาที่หลากหลายให้คุณเลือก

การท่องเที่ยวโดยชุมชน - อันดามันดิสคัฟเวอร์

ด้วยความพยายามที่จะให้กระบืออยู่ในเส้นทางของนักท่องเที่ยว เราตื่นตัวในการที่จะประกาศว่าฉบับพิมพ์ล่าสุดของ Rough Guide ได้มีกล่าวถึงกระบือถึงหนึ่งหน้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้เสนอไปโดยเอ็นเอทีอาร์ ขณะนี้เรากำลังมุ่งไปที่ Lonely Planet และหนังสือแนะนำเที่ยวอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้นโปรดแนะนำเราเมื่อท่านรู้จักใครที่จะแนะนำใคร



และแน่นอน ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงที่ทำงานและใช้เวลาในหมู่บ้าน มีความสุขกับอาทิตย์ยามตกดิน รับประทานอาหารที่เลิศรสในความสด เรายังคงอยู่ที่ [Andaman Discoveries](#)

ศูนย์ข้อมูลกระบือ — เริ่มความสัมพันธ์

ในเดือนที่สองของเราเต็มไปด้วยการพบปะและการทักทาย ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวที่มาหาคำแนะนำและการมาเยือนของชมรมมักถูกเทศก์จากโรงเรียนกระบือพิทยาคม รวมทั้งยังได้ร่วมในการจัดการเดินทางไปประชุมของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง การอบรมและพูดคุยเป็นเวลาสามวันในเรื่องชุมชนจะเตรียมตัวอย่างไรต่อภัยพิบัติธรรมชาติ

ผู้มาเยือนและอาสาสมัคร

หลังจากสามเดือนของการทำงานหนักและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน जानีนก็ได้สิ้นสุดการทำงานของเธอกับเรา ด้วยปริญญาโททางด้านจัดการการท่องเที่ยว जानีนได้ช่วยเพิ่มกระแสในโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเรา แม้ว่าปัจจุบันเธอกลับสวีตเซอร์แลนด์แล้วแต่เธอยังคงช่วยเราในการดึงนักท่องเที่ยวที่พูดเยอรมัน जानีนได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อหลายๆ สิ่งในวัฒนธรรมไทย และยังคงเป็นที่คิดถึงอยู่เสมอไม่เพียงแต่ชาวเอ็นเอทีอาร์ ผู้ที่ชื่นชอบเธอทั้งหลายในกระบือเช่นกัน



เรายังคงมีผู้ร่วมงานในระยะสั้นหลายคน ทั้งไมเคิล ซิลเวอร์แมน และ ลีนา ลีเบล นอกเหนือไปจากการทำวิจัยภายใต้การสนับสนุนจาก UCLA ไมเคิลยังช่วยในการวางแผนโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา และจะนำนักศึกษาของเขาไปที่นี้เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณ ไมเคิล

จากการพักอยู่โฮมสเตย์ที่กระบี่เป็นเวลากว่าเดือน ลีได้ใช้เวลาของเธอที่นี้กับความรู้ทางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ในการเขียนคู่มือเกี่ยวกับป่าโกงกางและเทคนิคการนำเที่ยว เราโชคดีที่ลียังคงพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนแม้เมื่อเธอกลับไปบ้านที่แคนาดาแล้ว